





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
22 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> กัญชา</p> <p>เตือนผู้ประกอบการกัญชาส่งแบบรายงานข้อมูล สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv.,thailandplus)</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ปัจจุบันมีสถานประกอบการจำหน่ายสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ยื่นขออนุญาตเพื่อจำหน่ายหรือแปรรูป ส่งออก ศึกษาวิจัย ทั้งเขตกรุงเทพมหานคร และอีก 76 จังหวัด ทั่วประเทศ กว่า 12,000 แห่ง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ยื่นคำขอ จำนวนกว่า 2,000 แห่ง หลังจากที่เริ่มดำเนินการได้ 3 เดือนที่ผ่านมา และให้ทางร้านแต่ละแห่งได้เตรียมตัว พบว่ามีการส่งรายงาน เพียง 100 แห่งเท่านั้น จึงต้องมีการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบการใช้ช่อดอกกัญชาในเชิงพาณิชย์ ทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ทั่วประเทศ จัดทำแบบรายงานข้อมูลแหล่งที่มา กัญชา การนำไปจำหน่าย และจำนวนที่เก็บไว้จำหน่าย ณ สถานประกอบการ (ตามแบบ ภท.27 - ภท.32) ตามช่องทางดังกล่าวทุกสิ้นเดือน ถ้าสถานประกอบการจำหน่ายสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ใดไม่ให้ความร่วมมือ จะถูกพักใช้ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตจำหน่ายกัญชา หากถูกพักใช้ใบอนุญาตแล้ว ผู้ประกอบการยังไปจำหน่ายต่อ จะผิดกฎหมายอาญา โทษจำคุกและปรับ แต่ถ้าต้องการขอใบอนุญาตใหม่ ต้องเกินระยะเวลาที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปแล้ว 2 ปี จึงสามารถขอใบอนุญาตประกอบการได้ใหม่</p> <p>ส่วนกรณีที่มีร้านขายช่อดอกกัญชาที่อยู่ใกล้บริเวณโรงเรียนนั้น ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติที่เคยอยู่ในการพิจารณาในสภาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในร้านจำหน่ายที่อยู่ใกล้โรงเรียนจะถูกตรวจสอบและเข้มงวดในการส่งรายงานและจะถูกพักใช้ใบอนุญาตและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เทศกิจของกรุงเทพมหานคร ช่วยในการสอดส่องดูแล หากพบการกระทำผิดหรือไม่เหมาะสม สามารถแจ้งมาที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อช่วยกันในการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดต่อไป</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ส่งหมอดูแลบีนทำพิธีฮัจญ์ สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด)</p> <p>- นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เกษัช ผู้ช่วยปลัด สธ. ส่งบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย เดินทางไปดูแลสุขภาพชาวไทยมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. - 2 ส.ค.2566 ว่า ปีนี้มีชาวไทยมุสลิมเดินทางไปร่วมประกอบพิธีประมาณ 1.2 หมื่นคน โดยช่วงก่อนเดินทาง สธ.ได้คัดกรองความเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โควิด 19 ไข้หวัดใหญ่ และไข้กาฬหลังแอ่น พร้อมออกเอกสารรับรองการรับวัคซีน และจัดอบรม อสม. ฮัจญ์ เพื่อประสานงานดูแลสุขภาพเบื้องต้นและร่วมให้บริการกับทีมแพทย์ภาคสนาม ทั้งนี้ หลังจากผู้แสวงบุญเดินทางกลับถึงไทยจะติดตามเฝ้าระวังสุขภาพต่อเนื่องอีก 14 วัน</p>	
<p>Medical sciences towards Health for Wealth สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผย กรมวิทย์ฯ จัดการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบผู้ประกอบการ : Medical sciences towards Health for Wealth เพื่อรับฟังความต้องการของผู้ประกอบการที่กรมมีศักยภาพที่จะเสริมหนุนอุตสาหกรรมแพทย์ การพัฒนาธุรกิจสุขภาพของประเทศและเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการและผู้บริหารกรมได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนจนข้อเสนอแนะที่กรมจะนำไปพัฒนางานบริการ งานวิจัย มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลก</p>	
<p>เร่ง 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนหวัดใหญ่ สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด)</p> <p>- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย รัฐบาลโดย สปสช. ร่วมกับ กรมควบคุมโรค และหน่วยบริการทั่วประเทศที่ร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.- 31 ส.ค.2566 จากรายงานในระบบของ สปสช. ณ 17 พ.ค. ฉีดวัคซีนแล้ว 100,604 คน หรือร้อยละ 3.46 ทั้งนี้ ฤดูฝนเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เชื้อชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับสิทธิให้รับมารับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บริการฉีดวัคซีนโดยเร็ว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถรับการฉีดพร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ได้</p>	
<p>เตือนวางแผนแปะลดความอ้วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., สยามรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ch7, inn)</p> <p>- พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ โฆษกกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กล่าวถึงตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อสังคมออนไลน์ กรณีอินฟลูเอนเซอร์และบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการโฆษณาขายแผ่นแปะลดน้ำหนัก พร้อมรูปภาพผู้ใช้สินค้าซึ่งมีรูปร่างผอมเกินความเป็นจริง มีการอวดอ้างว่าน้ำหนักลดเร็วมาก ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ในราคาถูก จากการตรวจสอบเบื้องต้นได้มีการลบโพสต์ประกาศขายสินค้าดังกล่าวแล้ว เผยมีฉาชีพพัฒนาวิธีหลอกลวงหลายรูปแบบ สินค้าบางอย่างทำให้ตายได้ มีความผิดหลายข้อหา มีโทษจำคุกยาว ผากไปยังผู้มีชื่อเสียงหรือผู้รับวีวีสินค้า หากยังไม่ลองใช้สินค้าระบุให้ชัดเจนเพราะอาจกลายเป็นผู้ต้องหาด้วย พร้อมแนะ 9 ข้อซื้อของออนไลน์ป้องกันโดนหลอก</p>	
<p>ปัญหาอัมพฤกษ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ สก๊อปพิเศษ</p> <p>- พ.ต.ต. สุรียา สิงห์กลม อธิบดีดีเอสไอ ให้ความเห็นถึงหน่วยงานที่ควรเข้ามามีบทบาทรับผิดชอบปัญหาอัมพฤกษ์เพิ่มขึ้น เช่น กรมการแพทย์ เพราะ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 หรือกฎหมายอัมพฤกษ์บังคับใช้แล้ว ขั้นตอนขออนุญาตต่างต้องรัดกุม ซึ่งรพ.ต้องรับรู้และส่งการไปยังแพทย์ แต่ขณะนี้มีการเลี่ยงข้อกฎหมาย อ้างว่าเป็นการให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีบุตรยาก พร้อมยืนยันจากแนวทางสืบสวน พบหมอที่รับเคสล้วนเป็นหมอที่มีความเชี่ยวชาญและมีข้อมูลทะเบียนประวัติคนไข้อยู่ในระบบ จึงเป็นไปได้ที่จะบอกว่าไม่ทราบ จากนั้นดีเอสไอจะมุ่งขยายผลไปยังบุคลากรการแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอัมพฤกษ์ต่อไป</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ วันสุข</p> <p>- ในเดือนธันวาคมของปี 2566 สสส. ร่วมกับ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชน จัดเสวนาทางวิชาการเรื่องบุหรีไฟฟ้ากับคนรุ่นใหม่ หัวข้อ รู้ไหมว่าบุหรีไฟฟ้าอันตราย โดยเนื้อหาระบุว่า บุหรีไฟฟ้ามีอันตราย 3 ด้าน คือ 1.อันตรายต่อสุขภาพของผู้สูด ซึ่งสังคมยังมีความเข้าใจผิดอยู่ว่าบุหรีไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรีธรรมดา 2.อันตรายต่อสุขภาพของคนรอบข้าง และ 3.ทำให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเสพติดนิโคตินเพิ่มขึ้น รวมถึงบุหรีไฟฟ้าจัดเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าในประเทศไทย ตามกฎหมายควบคุม 4 ฉบับ ขอความร่วมมือ สส. และจนท.ที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผลสำรวจอัตราการสูบบุหรี่ของสง.สถิติแห่งชาติล่าสุดปี 2564 พบภาพรวมอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปลดลงตามลำดับ แต่กลุ่มวัยทำงานสูบบุหรี่ถึง 21% สูงกว่ากลุ่มอื่น</p>	
<p>วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า คอลัมน์ รู้เรื่องยากกับเภสัชจุฬา</p> <p>- ผู้สูงอายุควรได้รับวัคซีนป้องกันโรค 3 ชนิด ได้แก่ 1.วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดเป็นประจำทุกปี 2.วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบนิวโมคอคคัส ฉีดห้าปีต่อครั้ง โดยเฉพาะคนไข้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอด 3.วัคซีนป้องกันโรคจูสวัด เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค โดยการฉีดเพียงหนึ่งเข็มเท่านั้น เพราะหากเจ็บป่วยอาการจะไม่รุนแรง</p>	
<p>ความปลอดภัย นร.เดินทางช่วงเปิดเทอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, NNT, Nation)</p> <p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยนายกรัฐมนตรีนครและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยความปลอดภัยของนักเรียนในช่วงเปิดเทอม ภายหลังกรมควบคุมโรค เผยข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับรถรับส่งนักเรียน ในช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค. ปี 2563-2565 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 27 ครั้ง บาดเจ็บและเข้ารับรักษาตัวใน รพ. 485 ราย เสียชีวิต 2 ราย กำชับให้โรงเรียน สถานศึกษา กรมการขนส่งทางบก กำกับดูแลรถรับส่งนักเรียน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ</p>	
<p>รพ.หนองคายตั้ง'ศูนย์หัวใจชายแดน'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (mcot, acnews, thaigov, Hfocus)</p> <p>- นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เผย รพ.หนองคาย จัดตั้งศูนย์หัวใจชายแดนระยองเศรษฐกิจสุขภาพสู่อินโดจีน ยกระดับให้บริการตรวจสวนหัวใจและผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ให้ผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน เข้าถึงบริการรวดเร็ว ลดอัตราการตายในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ปรีดา ฌนทโร (หลวงปู่พู่) วัดป่าด่านวิเวก บริจาคเงิน 90 ล้านบาท สร้างห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหออภิบาลผู้ป่วยหัวใจ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตรียมให้บริการปลายปี 2566 นี้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รพ.ขอนแก่น ตั้งเงินรางวัลตามหาผู้ป่วยหาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (NNT, 3PLUSNEWS, Amarin)</p> <p>- นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผอ.รพ.ขอนแก่น นำบุคลากรทางการแพทย์ติดตามความคืบหน้า ร่วมกับคนในครอบครัวของนายธวัชชัย เธอเมือง อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 78 บ.โคกนางามปลาเซียม ม.7 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น หรือน้องเอ็ม หายตัวไปขณะเข้ารับการรักษาที่ รพ.ฯ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยญาติและ รพ.ฯ ได้ช่วยกันตามหาแต่ยังไม่พบ ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวและอาการทางจิตเวช หวาดระแวง หวาดกลัว โดยเฉพาะกับแพทย์พยาบาล ครอบครัวเป็นห่วงกลัวอาการกำเริบเพราะขาดยาและอาจได้รับอันตราย โดย รพ.ฯ มีรางวัลให้กับผู้แจ้งเบาะแส 10,000 บาท พร้อมประสานงานร่วมทุกฝ่ายเร่งติดตามตัวน้องเอ็มเข้าสู่การรักษาต่อไป</p>	
<p>โครงการสร้างเครือข่ายระดับโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศเปิดตัวโครงการสร้างเครือข่ายตรวจตราเชื้อโรคระหว่างประเทศ (IPSN) พร้อมจัดทำแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศและระหว่างภูมิภาค ที่จะครอบคลุมถึงการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่าง เพื่อตรวจจับเชื้อกำเนิดใหม่ที่มีความเสี่ยงจะติดต่อกว้างเหมือนกับไวรัสโควิด 19</p>	